



ประกาศ โรงเรียนกันทรารมณ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูต่างชาติเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ตามประกาศโรงเรียนกันทรารมณ ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่องการรับสมัครครูชาวต่างชาติเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูต่างชาติเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก รายงานตัวเพื่อรับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสำนักงาน EP โรงเรียนกันทรารมณ และเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

วัน เวลา สอบ	ทดสอบโดย	คะแนนเต็ม	ห้องสอบ
เวลา 10.00 น. – 12.00 น.	ประเมินประวัติบุคคลและผลงาน	50	ห้องสำนักงาน EP
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป	สอบสัมภาษณ์	50	ห้องสำนักงาน EP

3. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ หากมีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนประวัติบุคคลและผลงาน มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่มีลำดับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

4. การประกาศผลการคัดเลือก

โรงเรียนกันทรารมณ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ภายในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนกันทรารมณ และทางเว็บไซต์ [www.kr.ac.th](http://www.kr.ac.th)

5. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

โรงเรียนกันทรารมณ จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ เป็นบัญชีรวมของโรงเรียนกันทรารมณ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบ 2 ปี นับจากวันประกาศผลการสอบคัดเลือก หรือเมื่อโรงเรียนกันทรารมณ ประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ หรือเมื่อโรงเรียนกันทรารมณ สั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแล้วแต่กรณี โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ไปแสดงในวันสอบด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

(นายชนกฤต เกตุไชยเลิศ)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
เพื่อครูต่างชาติเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
ตามประกาศโรงเรียนกันทรารมณฺ์ ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งครูชาวต่างชาติเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ		
ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวผู้สมัคร
1	Reymar Ontanillas	001
2	Arthur Marquez Odfeminina	002
3	Gimar Rafaela Nacario	003
4	Edelyn Tilos Ipes	004

